



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๗๖๒

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศ ที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง นัดหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ “ร่าง” ประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

กองคลังได้นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ดังนี้

๑. ตามที่กำหนดให้มีการเบิกจ่ายค่ารับรองไว้ในประกาศ “กรณีการใช้บริการอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายโดยวิธีโอนเงินระหว่างกันตามอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ” นั้น ควรเป็นรายการเรียกเก็บที่มีการจัดทำประกาศกำหนดอัตรารายการเรียกเก็บไว้ถูกต้องแล้ว

๒. จากข้อสังเกตในส่วนของการเบิกจ่ายค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมซึ่งได้ลงชื่อปฏิบัติงานด้วย นั้น เห็นควรให้หน่วยงานพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับทราบผลการหารือดังกล่าวแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการหารือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ตามที่
เสนอ

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม และให้งานวินัยและ
นิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอรออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ